

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu Tân Đệ (Vũ Thư) có nhiệm vụ giám sát người và phương tiện đi vào tỉnh qua tuyến quốc lộ 10. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông qua lại rất đông từ hướng tỉnh Nam Định vào Thái Bình. Tại đây, ngoài lực lượng công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự... còn có sự tham gia thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quân sự, y tế, thanh tra giao thông, quản lý thị trường và sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên. Những ngày qua, có thời điểm nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời hơn 40°C, mặt đường bóng râm nhưng các lực lượng tại chốt vẫn cần mẫn, miệt mài, kiên trì bám chốt, bám đường làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Trần Anh Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Tại chốt kiểm soát dịch, mỗi ca có hàng chục người, với đầy đủ các lực lượng liên ngành phối hợp, túc trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ. Mặc dù Thái Bình đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài tỉnh vào là rất lớn. Vì vậy, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia tổ công tác liên ngành đều ý thức rõ trách nhiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và toàn lực lượng trong thời gian làm nhiệm vụ tại chốt. Dù nắng hay mưa, chúng tôi cũng đoàn kết, hiệp đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ để ra.

Trung úy Cao Xuân Hiệp, nhân viên Ban CHQS huyện Vũ Thư chia sẻ: Cùng với bảo đảm hậu cần tại chốt kiểm soát dịch, lực lượng quân sự còn phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tiết phương tiện, bảo đảm việc đo thân nhiệt, khai báo y tế được triển khai nhanh chóng, thuận tiện cho người dân. Dù khó khăn, vất vả đến mấy, chúng tôi luôn động viên nhau sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19.

“Vượt nắng, thắng mưa” ở chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thời tiết nắng nóng, lượng xe lưu thông lớn, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các cửa ngõ của tỉnh vẫn đang ngày đêm bám chốt, nỗ lực tối đa để giám sát, kiểm soát người và phương tiện, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã khẩn trương bảo đảm hậu cần, cơ sở vật chất tại các chốt kiểm soát dịch.

Cùng với chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu Tân Đệ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 2/6, tỉnh Thái Bình kích hoạt trở lại các tổ công tác liên ngành tại khu vực cầu Thái Hà và cầu Triều Dương (Hưng Hà) để kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan đã khẩn trương huy động lực lượng, cơ sở vật chất tại các chốt. Các chốt hoạt động trở lại đúng vào thời điểm cao điểm đợt nắng

nóng, tuy nhiên các đơn vị đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch, đồng viên kịp thời cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhanh chóng ổn định hoạt động.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, bám chốt, bám đường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các lực lượng tham gia chống dịch tại các chốt đã cùng chia sẻ khó khăn, thiếu thốn, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ nhằm thiết lập “phòng tuyến” khép kín, ngăn chặn dịch từ xa. Với những cán bộ, chiến

sĩ nam đã vất vả và thi với cán bộ nữ, việc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch càng khó khăn, vất vả hơn. Theo chị Trần Thị Lý, cán bộ Trạm Y tế xã Tiến Đức (Hưng Hà) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà: Mỗi ca trực của chúng tôi 8 tiếng. Mỗi người một nhiệm vụ, làm việc không ngơi nghỉ nhằm thực hiện tốt việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, không để sót trường hợp nào. Mặc dù lượng công việc tại chốt khá nhiều nhưng tất cả anh chị em làm nhiệm vụ đều cố gắng hết

sức, cùng nhau nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Trần An Giang, nhân viên Ban CHQS huyện Hưng Hà cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tại chốt tuy có khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi còn may mắn hơn những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch suốt chiều dài biên cương của Tổ quốc, những cán bộ, nhân viên y tế đang căng mình chống dịch ở tâm dịch, cơ sở cách ly, điều trị các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2... Là người lính Cụ Hồ với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân bất luận trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với tham mưu UBND tỉnh khởi động lại các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo công an cơ sở quản lý chặt chẽ dân cư, tăng cường kiểm tra người tạm trú, tạm vắng, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời nắm được những người ở địa phương khác về Thái Bình để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công tác kiểm soát người từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh là rất quan trọng bởi làm tốt và hiệu quả ngay từ khâu này không chỉ giúp cho công tác sàng lọc, phát hiện và triển khai các biện pháp cách ly mà còn chủ động trong việc kiểm soát nguồn lây nhiễm, bảo đảm an toàn và ngăn chặn được sự lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Trong những ngày qua, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch đã làm hết trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ bản người dân chấp hành tốt các quy định khi khai báo y tế tại các chốt. Đây sẽ là những điều kiện để Thái Bình tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch.

TẮT ĐẠT

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Covid-19 qua Ngân hàng CSXH Việt Nam. Đây là lần thứ hai Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay với tổng kinh phí đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng; trong đó, lần thứ nhất ủng hộ gần 120 triệu đồng phục vụ mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19. Đây là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng của các bộ, ngành, người lao động Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, góp phần chung tay góp sức tạo nguồn lực giúp ngành Y tế tăng cường các biện pháp phòng, chống, từ đó kiểm soát dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

QUỸ VẮC-XIN Kết tụ sức mạnh của sự đồng lòng

(nhandan.vn) “Chúng ta đang thật sự chống dịch Covid-19 như chống giặc và thành tích phòng, chống dịch trong hơn một năm qua đã củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền. Sự ủng hộ nhanh chóng và to lớn của toàn dân cho Quỹ vắc-xin nói rất nhiều điều”, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ.

Như mạch nước được khơi thông, tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 chảy vào các tài khoản của Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trước cả khi lễ ra mắt Quỹ chính thức được tổ chức. Cho đến 8 giờ tối ngày 5/6/2021, khi Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 chính thức ra mắt, số tiền mà các doanh nghiệp cùng người dân đóng góp cho Quỹ đã lên tới 1.036 tỷ đồng và số tiền cam kết đóng góp đã lên tới 6.600 tỷ đồng.

Theo tính toán của Bộ Y tế, để tạo ra miễn dịch cộng đồng, cần phải có 150 triệu liều vắc-xin. Chi phí để mua, bảo quản và tiêm chủng một số lượng vắc-xin như vậy sẽ lên tới 25.200 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc cho biết, Nhà nước đã trích từ ngân sách ra 14.500 tỷ đồng cho công việc này. Số kinh phí còn thiếu hụt là 10.700 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, số kinh phí còn thiếu hụt nói trên đã được các doanh nghiệp và người dân đóng góp gần đủ.



Sự ủng hộ nhanh chóng và to lớn của toàn dân cho Quỹ vắc-xin nói rất nhiều điều.

Trước hết, một chính sách sáng suốt và vì dân sẽ được nhân dân hết lòng ủng hộ. Trong hơn một năm rưỡi qua, Việt Nam đã khống chế dịch Covid-19 rất thành công. Chúng ta đã nhanh chóng phát hiện, truy vết, khoanh vùng dập dịch, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” là vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, đó chỉ là một chiến lược phòng ngự. Muốn chiến thắng dịch Covid-19 thì phải tấn công, phải tiêm chủng để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đã nhận ra điều này và đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh tiêm chủng và nhanh chóng tạo ra miễn dịch cộng đồng là định hướng chiến lược mới của Chính phủ. Muốn đẩy mạnh tiêm chủng thì phải có vắc-xin. Và sự ra đời của Quỹ vắc-xin một phần lớn nhờ chính sách hết sức kịp thời. Đối với mọi người dân đều nhận thấy, sự sáng suốt của phản ứng chính sách này và đều hiểu rằng tiêm chủng để nhanh chóng tạo ra miễn dịch cộng đồng là cách chống dịch tốt nhất. Chỉ có cách này, chúng ta mới nhanh chóng trở lại được với cuộc sống bình thường. Một phản ứng chính sách thật sự sáng suốt, thật sự vì dân.

Thứ hai, khi đã có lòng tin, người dân sẵn sàng đóng góp và sẵn sàng tuân thủ. Thành tích phòng, chống dịch Covid-19 trong hơn một năm qua đã củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền. Đối mặt với dịch bệnh, người dân Việt nào cũng cảm thấy tự hào vì được sống trong một đất nước an toàn hơn so với nhiều nước khác. Người dân tin vào cái tâm của chính quyền và vào cả năng lực của chính quyền. Chính quyền đã thật sự chống dịch để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và chính quyền cũng thật sự có năng lực để làm điều đó. Với lòng tin như vậy, người dân chắc chắn sẽ sẵn sàng đóng góp. Cũng giống như sự đóng góp của nhân dân ta cho chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyền non trẻ thiếu thốn mọi bề nhưng thủ mà chính quyền non trẻ không thiếu thốn chính là lòng tin của nhân dân. Nhờ vậy, phong trào “Tuần lễ vàng” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã rất thành công. Và chính quyền non trẻ, nhờ đó đã có đủ nguồn lực tài chính để vượt qua những thách thức khôn cùng của thời cuộc.

Lòng tin cũng là điều kiện tiên quyết để người dân tuân thủ. Lúc này, lúc khác, một số giải pháp chống dịch được các địa phương đưa ra có thể đã quá đỗi quen thuộc nhưng, nếu không có lòng tin, mọi người dân đều sẵn sàng tuân thủ cũng chính là vì họ có lòng tin.

Thật ra, không phải mọi lĩnh vực quản trị công đều có được lòng tin của người dân như vậy. Phát huy hiệu ứng lòng tin của cuộc chiến chống dịch Covid-19 cho các lĩnh vực khác vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng.

Thứ ba, đoàn kết, gắn bó và sẻ chia trong khó khăn, hoạn nạn là một truyền thống và là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc. Trong hơn một năm qua, chúng ta đang thật sự chống dịch như chống giặc. Và như trong mọi cuộc chiến chống giặc, người Việt chúng ta thật sự đoàn kết chặt chẽ với nhau, gần bó keo sơn bên nhau và chia ngọt sẻ bùi cho nhau. Điều này được thể hiện rất rõ qua hàng ngàn hoạt động thiện nguyện, qua các siêu thị “không đóng”, các máy cung cấp gạo tự động miễn phí... Kêu gọi đóng góp cho Quỹ vắc-xin thực ra chỉ là khởi đầu truyền thống này của người Việt. Điều quan trọng là chúng ta cần phát huy truyền thống này không chỉ trong các cuộc chiến, mà còn cả trong xây dựng hòa bình.

Cuối cùng, sự thành công cho dù mới chỉ là bước đầu của Quỹ vắc-xin cho thấy, tiềm lực của nhân dân là hết sức to lớn. Có chính sách đúng đắn, có lòng tin của dân và biết phát huy truyền thống, tiềm lực đó sẽ được khơi dậy và trở thành nguồn sức mạnh không gì ngăn cản nổi trên con đường dân tộc ta tiến tới phồn vinh, hạnh phúc.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 942 mẫu bệnh phẩm, trong đó 16 mẫu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 (2 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 13 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và 1 mẫu không xác định kết quả); 7 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 919 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

* 2.355 trường hợp xét nghiệm sàng lọc đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người bệnh, người nhà bệnh nhân đã xuất viện về các địa phương và học

sinh, sinh viên, người lao động đang tạm trú ở một số địa bàn thuộc thành phố Thái Bình, từ ngày 5 - 7/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 7/6 đã lấy được 1.875 mẫu của người bệnh, người nhà bệnh nhân từ các Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi Thái Bình về các địa phương trong thời gian từ ngày 4/5 - 4/6/2021 (trong đó 1.170 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 705 mẫu đang làm xét nghiệm). Bên cạnh đó, 480 mẫu của các trường hợp gồm: học sinh, sinh viên, người lao động đang tạm trú ở một số địa bàn thuộc thành phố Thái Bình đã được lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

21 ngày không phát sinh bệnh viêm da nổi cục

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến ngày 5/6, toàn bộ 53 ổ dịch viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò đã qua 21 ngày không phát sinh bệnh.

Đến hết ngày 6/6, tổng lượng vắc-xin VDNC cấp phát cho các xã là 20.150 liều; kết quả sơ bộ, tổng số gia súc được tiêm phòng vắc-xin VDNC là 18.946 con, đạt 58% so với tổng đàn trâu, bò chăn nuôi nông hộ. Các địa phương đã sử dụng 3.268 lít hóa chất và 52.065kg vôi bột để khử trùng tại các ổ dịch.

Ngành Nông nghiệp khuyến cáo, mặc dù đã cơ bản khống chế được dịch bệnh song nông dân không được chủ quan, cần tiếp tục khử trùng, tiêu độc chuồng trại, nâng cao sức đề kháng cho trâu, bò. Các xã, thị trấn hoàn thành đợt tiêm đại trà cần tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm vét đàn trâu, bò trong diện tiêm phòng; lập danh sách đàn trâu, bò chưa được tiêm phòng, nêu rõ lý do; trong quá trình tiêm phòng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

NGÂN HUYNH

Suy giảm chức năng sinh lý nam giới - Giải pháp từ Y học cổ truyền

Testosterone là hormon chính trong cơ thể nam giới ảnh hưởng tới nhiều bộ phận như não, xương cốt, hệ tim mạch, cơ, da và tóc. Khi testosterone giảm sút sẽ làm cho sức khỏe quý ông suy giảm dẫn tới đau xương khớp, tăng huyết áp, béo phì, tiểu đêm, mất ngủ, đặc biệt suy giảm chức năng sinh lý.

Vai trò của Testosterone đối với nam giới

Theo quy luật tự nhiên, nam giới bước qua tuổi trung niên thì hàm lượng Testosterone giảm dần, dẫn đến suy giảm khả năng sinh lý, rối loạn cương dương. Các biện pháp tăng cường sinh lý tức thời tuy có tác dụng nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như đau đầu, chóng mặt, tăng huyết áp... các bệnh lý về tim mạch. Nếu lạm dụng sẽ ức chế khả năng sản sinh testosterone, có thể dẫn tới liệt dương, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình.

Y học cổ truyền có nhiều vị thuốc giúp tăng cường chức năng sinh lý nam giới hiệu quả như: Ba kích, Dâm dương hoắc, Nhục thung dung, Sâm cau, Bá bệnh... Đặc biệt, Nhân sâm và Lộc nhung đã được dùng từ hàng ngàn năm nay như vị thuốc quý để bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, chống lão hóa, tăng cường chức năng sinh lý nam giới.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng (Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam) cho biết: “Cơ chế của đông y là đánh vào gốc, tăng cường chức năng các tạng phủ như thận, can (gan), tỳ (tiêu hóa) và tâm, giúp cân bằng âm dương, kích thích cơ thể sản xuất testosterone nội sinh, bổ sung nguyên khí, giúp lưu thông khí huyết, từ đó tác động tích cực đến chức năng sinh lý của nam giới”.

Viganam Tâm Bình - Giúp cơ thể sản xuất Testosterone nội sinh

Với hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, Công ty Dược phẩm Tâm Bình - top 5 công ty Đông Dược uy tín Việt Nam, đã cho ra mắt sản phẩm Viganam Tâm Bình.

Được bào chế từ 8 thảo dược quý và 4 tinh chất hiện đại, Viganam Tâm Bình được chia làm 2 nhóm tác dụng chính. Nhóm thứ nhất gồm Dâm dương hoắc, Nhục thung dung, Ba kích, Sâm cau, Kỳ tử, Sơn thù có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng ham muốn, tăng cường sinh lý, cải thiện rối loạn cương dương và xuất tinh sớm. Nhóm thứ hai gồm Nhân sâm và Lộc nhung có tác dụng đại bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe toàn thân, duy trì thể lực sung mãn giúp kéo dài cuộc yêu.

Đặc biệt, Viganam Tâm Bình còn có 4 tinh chất: Bá bệnh, Hậu, Bạch tật lệ và Testofen (chiết xuất từ cỏ cà ri). Trong đó, tinh chất hậu chứa nhiều protein, glucid và kẽm, có tác dụng thúc đẩy hệ miễn dịch, giúp phục hồi tế bào sinh dục, góp phần tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Và đặc biệt, tinh chất Testofen và Bá bệnh giúp cơ thể sản xuất testosterone tự nhiên, tăng ham muốn tình dục, cường độ và thời gian hồi phục giữa các “cuộc yêu”.



Sự kết hợp tinh tế giữa YHCT và các tinh chất hiện đại, Viganam Tâm Bình có tác dụng hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới, đại bổ nguyên khí, giúp nâng cao sức khỏe toàn thân. Đặc biệt, hỗ trợ sản sinh testosterone nội sinh, cải thiện tình trạng mãn dục nam. Ngoài ra, sản phẩm còn tăng cường lưu thông khí huyết, mạnh gân cốt, giảm đau lưng mỏi gối và giảm tiểu đêm do thận yếu.

Để tránh bị thiếu hụt Testosterone nội sinh làm giảm ham muốn cũng như chất lượng cuộc sống, nam giới cần sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, giúp bổ thận, tăng cường chức năng thận. Ngoài ra, các quý ông cần chú ý chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học. Thường xuyên luyện tập thể thao, tránh thức khuya và luôn giữ tinh thần thư thái.

◆ Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Dược phẩm Tâm Bình dành tặng ưu đãi mua 6 tặng 1 cho khách hàng muốn mua Viganam Tâm Bình. Để đặt mua sản phẩm, bạn có thể gọi tới hotline 0865.344.349 hoặc truy cập website <https://tambinh.vn/>